

คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

นำเสนอเมื่อ : 13 มี.ค. 2552

[คุณลักษณะเด่นของผู้ประสบความสำเร็จ 10 ประการ](#)

1. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดี ทุกคนก็รู้ แต่ก็มียอดคนที่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพราะความกลัวในเรื่องต่างๆ เช่น กลัวล้มเหลว, กลัวถูกปฏิเสธ และ กลัวเสียหาย เป็นต้น ทำให้เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone) ซึ่งเท่ากับอยู่อยู่กับที่ไม่มีความก้าวหน้าในงานเลย ดังนั้นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยคิดว่าหากไม่สำเร็จก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตเองจะทำให้เรากลับมาทำมากขึ้นครับ

2. มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน

การจะประสบความสำเร็จ จะต้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายแล้วควรจะต้องชัดเจนด้วย เพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมาย ชีวิตของเรา ก็จะเดินไปเรื่อยๆ ไม่ได้ไหนสักที เพราะเมื่อมีเป้าหมาย เมื่อเราทำถึงแล้วจะได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอีก เราจะได้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายในบางทีเช่นเดียวกันหลายคนไม่ค่อยได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรบ้าง ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น ปีนี้, เดือนนี้, สัปดาห์นี้ หรือ วันหนึ่ง เพราะคิดว่าตัวเองมีงานเยอะอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้ง แต่จริงๆ แล้ว การตั้งเป้าหมายแล้วทำได้อะไรจะทำให้เรามีความสุข แล้วอายุก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ หากไม่สำเร็จบางทีลองตั้งใหม่ก็สำเร็จเอง ผมเจอคนประสบความสำเร็จมาเยอะแล้ว จะเล่าเป้าหมายของเขาได้ชัดเจนจนเราเห็นภาพเลยครับ

3. เผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วเริ่มใหม่

คุณลักษณะเด่นของมืออยู่ในทุกคนที่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาจะลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งที่เขาล้มเหลว แล้วมุ่งมั่นต่อไปจนในที่สุดไม่มีอะไรขวางกั้นเขาได้เพราะการทำงานทุกอย่างล้วนมีสิ่งที่ไม่คาดไม่ถึง ถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวไว้ดีแค่ไหน ก็อาจจะเจออุปสรรคที่ไม่คาดคิดได้ ดังนั้นหากเราออกไปตัวเองเสมอๆ ว่า ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัว และ การไม่ลุกขึ้นมาทำต่อไปอาจทำให้เป็นเรื่องน่าอายก็จะทำให้เรามีความมั่นใจได้ไม่ยากเลยครับ เช่น นักกีฬาที่ชนะเลิศ ทุกคนจะพบกับความพ่ายแพ้บ้างครั้งไม่ถนัด เพียงแต่เขาไม่ยอมแพ้นั่นเอง เขาจึงประสบความสำเร็จในที่สุด การจัดการ หรือถูกแทนที่โดยคนอื่นที่ประสบความสำเร็จ ก็จะมีขนาดผลแห่งความล้มเหลวเติมเต็มตัวเช่นกัน กว่าจะมาถึงวันนี้ได้

4. มุ่งมั่นในความคิดของตัวเองและทำงานจนสำเร็จ

คนเชื่อมั่นในตนเอง จำทำให้เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองด้วย แต่ก็ไม่ใช่ในความหมายว่าเป็นคนดื้อนะครับ แต่จะเป็นความหมายว่ามีความมั่นใจของตัวเองไม่ว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรในความคิดของเขา เขาก็จะมุ่งมั่นทำมันเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถทำมันได้ และจะภูมิใจในความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆ จนประสบความสำเร็จในที่สุด หัวหนาหลายคนทำใหญ่จนขาดความมั่นใจโดยไม่รู้ตัว เพราะจะคอยทักว่าไม่ดี ไม่ควรทำ เพราะหัวหนาเห็นข้อจำกัดแท้จริงแล้ว แท้กับบิตกันไม่ใหญ่จนขาดความมั่นใจโดยไม่รู้ตัว ก็จะไม่มีความคิดเลย แล้วก็จะเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองในที่สุด หลายคนที่เป็นหัวหน้าคนอยู่ ควรระวัง ของนี้ให้ดีนะครับ ต้องคอยให้เขาทำตามความคิดของเขาจนกว่าจะสำเร็จ อายหายุด!

5. อยู่กับขงที่ตัวเองรู้สึกแฮปปี้กว่าขงที่ตัวเองรู้สึกดี

ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง คงไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่ดีไปตลอด และก็ไม่มีความหมายที่ชีวิตแย่ไปตลอด เพียงแต่ว่าใครจะเผชิญกับความทุกข์และความรู้สึกดีมากกว่ากัน ซึ่งการเผชิญความทุกข์นั้นก็คือจิตใจที่เราไปคิดกับเหตุการณ์นั้นๆเอง หากเราสามารถควบคุมความรู้สึกแย่ให้เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ แล้วพยายามรักษาความรู้สึกดีให้อยู่ในช่วงนานๆ หน่อย ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุข และดำเนินชีวิตการทำงานไปได้อย่างราบรื่นแล้วจะประสบความสำเร็จในที่สุด ประสบการณ์ชีวิตการทำงานของแต่ละคนจะช่วยให้เรื่องนี้ได้ เช่น คนที่ผ่านเหตุการณ์วิกฤตมามากก็จะเข้าใจ และไม่จมอยู่กับเรื่องอะไรสักอย่าง เช่น ความหุด, เบื่อหน่าย, ซ้ำๆ ซากๆ นานๆ เพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ดังนั้นก็จะปล่อยให้ความรู้สึกแย่ๆ อยู่แค่แป๊บเดียว แล้วกระตุ้นตัวเองได้ เดินหน้าต่อไปได้ สำหรับคนที่ประสบกับเรื่องแย่ๆ ก็ต้องคอยๆ ฝึกฝนไปครับ

6. รับฟังคำวิจารณ์จากผู้อื่นได้ดี

ความรอบรู้ในทุกๆ ที่ที่เราทำมันไป ดังนั้นการรับฟังผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำวิจารณ์จากผู้อื่น ถ้าหากใครสามารถรับฟังได้มากก็จะประสบความสำเร็จได้มาก เพราะสามารถนำปฏิกิริยาที่เราเจอมาปรับปรุงได้ไม่ใช่ว่าเขาว่าอะไรเรา ดังนั้นถ้าหากเราเป็นคนเปิดกว้าง ก็จะมีความต่างๆ เขามาหาเรามากขึ้น เราก็มีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีๆ ได้มากขึ้น ส่วนสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องรับเข้ามาแต่การรับฟังคำวิจารณ์ จะให้ผู้อื่นกล้าพูดกับเรามากขึ้น ทั้งหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ทำให้เราทำงานผ่านผู้อื่นได้ดีขึ้น สุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จแน่นอน

7. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต่างๆ มากกว่า

ทัศนคติเชิงบวกในที่นี้ หมายความว่า การที่เรามีความเชื่อมั่นในบางสิ่งที่เราทำและพร้อมที่จะรับผลของความล้มเหลวโดยการให้กำลังใจตัวเอง เพื่อให้ทำอีกจนกว่าจะประสบความสำเร็จ และไม่จินตนาการเรื่องที่เราเจอมาก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง แต่จะคิดในทางบวกเสมอๆ กับสิ่งที่ทำให้เราอยากทำ และอยากประสบความสำเร็จเพราะจินตนาการผลลัพธ์ในด้านดีไว้แล้ว คนเราสามารถตอบกับสิ่งต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรา แต่เราควบคุมทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต่างๆ ได้มากเท่าไร เราก็จะลงมือทำเรื่องต่างๆ ได้มากเท่านั้น ผลลัพธ์หรือผลงานก็จะยิ่งออกมาดี แล้วก็เหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ทำกันอยู่ คือเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จน้อย

8. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

ผู้นำ คือ ผู้ที่มีผู้อื่นปฏิบัติตามในสิ่งที่เราอยากให้เราทำด้วยความเต็มใจ ดังนั้นผู้นำจะต่างจากผู้จัดการค่อนข้างมาก เพราะผู้จัดการทำให้ผู้อื่นทำตามด้วยคำสั่ง แต่ผู้นำทำให้ผู้อื่นทำตามด้วยกฎของใจ ในชีวิตการทำงานเราจะต้องมีทั้งความเป็นผู้จัดการและความเป็นผู้นำ แต่ผู้จัดการคนใดมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ก็ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เรื่องของผู้นำคงต้องขอยกไปพูดในหัวข้ออื่นๆ เพราะเป็นเรื่องที่เยอะมาก เพียงแต่อยากชี้ให้เห็นว่า ผู้ประสบความสำเร็จ จะมีภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเองสูง และผู้ตามก็อยากทำตามด้วยความเต็มใจ

9. ให้ความสำคัญกับผู้อื่น

ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้โดยลำพัง ต้องมีผู้อื่นร่วมอยู่ในงานนั้นๆ อยู่เสมอ ถ้าผู้ใดบอกว่าประสบความสำเร็จได้โดยลำพัง แสดงว่าผู้นั้นคงเขาใจอะไรผิด บางอย่างนั้นเลย เพราะไม่มีผู้ยิ่งใหญ่คนใดทำงานสำเร็จได้เอง ดังนั้นการให้ความสำคัญกับผู้อื่นอย่างจริงจังจึงเป็นคุณลักษณะเด่นที่สำคัญ จะเห็นว่า ผู้ใดที่มีทีมงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นทีมเวิร์คผู้นั้นจะประสบความสำเร็จสูง การให้ความสำคัญกับผู้อื่นหมายถึง การทำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์, ค่านิยม และแผนงานของเรา ส่งเสริมให้เขาได้แสดงความสามารถของเขาให้เต็มที่ ยอมรับในคุณค่าของเขา และปฏิบัติต่อผู้อื่นดังนี้ จะประสบความสำเร็จแน่นอนครับ

10. ตัดสินใจเรื่องด้วยความไม่ประมาท

ผู้ประสบความสำเร็จ จะไม่กลัวความล้มเหลว คิดอะไรได้ก็จะลงมือทำทันที แต่เขาก็ไม่ได้ประมาท เพราะก่อนที่เขาจะลงมือทำนั้น ต้องมีข้อมูล และแผนงานที่ชัดเจนก่อน มิเช่นนั้น เขาก็ยังไม่ทำ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ เขามีขั้นตอนในการดำเนินชีวิตที่แน่นอน ไม่ยินยอมบนความเสี่ยงเด็ดขาดแต่ก็ไม่กลัวความล้มเหลวเมื่อลงมือทำแล้วก็จะทำพลาดจนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จ แนวคิดในหัวนี้เป็นกรรวบรวมจากประสบการณ์ของผม ที่ได้มีโอกาสพบกับพูดคุยกับคนจำนวนมาก แล้วบันทึก จุดเด่น หรือ แนวทางการดำเนินชีวิตของบุคคล ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ขอย่านะครับ ว่าความสำเร็จของผมไม่ใช่ความร่ำรวยเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการที่คนเรารู้จักเป้าหมาย แล้วทำไปเรื่อยๆ ผมคาดหวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าจะลองนำไปปฏิบัติดู จูริ่งๆ แล้วคุณลักษณะเด่นเหล่านี้มีอยู่ในพวกเรามากๆ คน เพียงแต่อาจจะไม่มีใครนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้น การฝึกฝนคุณลักษณะเด่นเหล่านี้ จะเป็นนิสัยของเรา และทำให้เรานำไปปฏิบัติจนเป็นธรรมชาติของตัวเอง เมื่อไร เชื่อแน่ว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่องที่คุณตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว ขอให้โชคดีทุกๆ คนครับ หากมีโอกาสส่งได้ออร์แนวคิดของผมอีก ขอบพระคุณครับ

